

## Sự phát triển của các đảng Cộng sản hiện nay

PHAN VĂN NIÊM<sup>(\*)</sup>

**D**o ảnh hưởng và tác động của biến cố chính trị ở Liên Xô và Khối Ảo Đông Âu vào thập niên cuối thế kỷ XX, các đảng Cộng sản và phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới đã chịu những tổn thất to lớn chưa từng có. Một số đảng Cộng sản tan rã một số khác thay hình đổi dạng, những cung còn nhiều đảng Cộng sản vẫn vững vàng, nông nhàn với thách thức, vững bước tiến lên trong khốikhả.

Đảng Cộng sản cầm quyền ở những nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, qua đổi mới hội nhập, sức mạnh ngày càng tăng. Sau cú sốc lớn từ sự biến đổi chính trị này bắt đầu - chủ nghĩa xã hội hiện thực tan rã và sụp đổ ở Liên Xô và Khối Ảo Đông Âu, các đảng Cộng sản Trung Quốc, Triều Tiên, Lào, Cu Ba và Đảng CSVN chúng ta đã rút ra bài học sâu sắc, coi trọng xây dựng đảng, tập trung nâng cao năng lực cầm quyền, giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực lãnh đạo và chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế ngày càng nhiều thành tựu to lớn.

Sau 30 năm cải cách, xã hội Trung Quốc không còn những biến động lớn, các biệt lập với việc thành lập ban lãnh đạo thế hệ thứ ba từ năm 1989 đến nay. Ở hình chính trị tổng hợp ở tầng cao khiến Trung Quốc tập trung nỗ lực trí tuệ sức người, sức của cho xây dựng kinh tế cải thiện đời sống nhân dân. Với phòng chống chế độ "đỏ nhàu qua sông", sau những việc thành lập các khu kinh tế thực hiện qui luật giải trừ, cải cách giải quyết nội ứng nhiều chính sách kinh tế.. cuối những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ trước, các lãnh đạo Đảng Tiểu Bình và ban lãnh đạo đã vạch ra con đường "xây dựng Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc", nội dung là một thành tựu trong hai nội của công cuộc cải cách kinh tế

"Năm 2003 Trung Quốc đã trở thành nước thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới. Theo thống kê đến năm 2004, Trung Quốc đã thu

hút 508.941 nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài với mức ký kết là 1096, 6 tỷ USD. Năm 1995, chỉ cần thời gian 15 năm, Trung Quốc thực hiện nước mức tăng GNP 4 lần so với năm 1980, vượt thời hạn 5 năm. Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trung bình 9-10% năm và liên tục trong suốt gần 20 năm là chưa có tiền lệ trong lịch sử kinh tế thế giới. Hàng hoá Trung Quốc sản xuất ra tràn ngập thế giới, không phải vô cớ mà Trung Quốc nước mang tên gọi "nhà máy thế giới". Theo các số liệu mỗi năm, Trung Quốc sản xuất nên hai phần ba số máy photo và vi sóng và giày dép; 60% điện thoại di động; 55% đĩa DVD; hơn nửa số máy ảnh digital; và 75% đồ chơi trẻ em, cũng thêm rất nhiều mặt hàng khác. GDP của Trung Quốc nhanh chóng vượt qua nhiều nước phát triển như Anh, Pháp, Đức... và hiện nay nền kinh tế nước này đã đứng thứ ba trên thế giới, chỉ còn sau Nhật và Mỹ và là nước có đời sống ngoài thế giới nhất thế giới, hiện đạt mức trên 2.000 tỷ USD, một con số lớn nên mỗi góp tổng đời sống ngoài thế giới của các khối G7 lại cũng không bằng.

Với sức mạnh kinh tế với số người nhân tại (năm 2000 trong nước và đầu nước ngoài, chủ yếu là các nước phát triển) các ngành khoa học kỹ thuật của Trung Quốc cũng đã có những bước tiến lớn mà việc phòng thủ vũ trụ và nhà con người vào vũ trụ thành công là một minh chứng<sup>(1)</sup>.

Lịch sử Đảng Cộng sản thuộc khu vực Liên Xô cũ và các nước Khối Ảo Đông Âu, nhìn chung suy yếu, tình hình phức tạp. Tuy nhiên, cũng có những sớm vồn lên trở thành đảng cầm quyền nhờ Đảng Những người cộng sản Mông Cổ. Thống qua cuộc bầu cử quốc hội ngày 25/02/2001, Đảng Những người cộng sản Mông Cổ đã giành chiến thắng. Sự kiện này đã gây chấn động ở khu vực và cả thế giới, là một niềm sáng lớn của phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới thời hậu Xô Viết. Thắng lợi của Đảng Những người cộng sản Mông Cổ là thắng lợi của Đảng Cộng sản nhà

<sup>(\*)</sup> ThS., Giảng viên Khoa Luật Đại học - Lê nin, Trường Cán bộ Thanh hoá Hoà Chí Minh.

<sup>(1)</sup> Theo <http://www.tgvn.com.vn>, ngày 01/10/2009.

tiên giành chính quyền bằng phương thức hòa bình và thực hiện cam quyền trên nền tảng kiến trí Chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định phương hướng xã hội chủ nghĩa trong suốt thập kỷ qua.

Trong tình hình khôi phục chung, gần như bỏ gãi ra ngoài lề của chính trường, đã số là xu hướng thì một số năng Công sản ở các nước tổ bản phải triển vẫn tiến lên.

Năng Công sản Nhật Bản hiện có khoảng 400 nghìn năng viên, là một năng có năng viên năng và là chính năng có tổ chức chặt chẽ nhất ở Nhật Bản hiện nay, đã phải triển tới hơn 26 nghìn chỉ bộ hình thành mạng lưới tổ chức rộng khắp nước. Trong khi lực lượng của nhiều năng ở những nước này giảm sút thì Năng Công sản Nhật Bản từ năm 2008 đến nay, mỗi tháng trung bình tăng thêm 1.000 năng viên mới, cũng nhờ Năng Công sản Mỹ "có thể môi trường hoạt động một cách hiệu quả và phải triển nước 15.000 năng viên là nhiều thật đáng kể" (2). Năng chủ yếu nhất là hiện tổng Tổng bí thư của Năng AKEL, Christofias đã trung tâm trong cuộc bầu cử tổng thống khóa 6 tháng 2 năm 2008 và AKEL (tiên thân là Năng Công sản đảo Sip) trở thành năng giành nước quyền chấp chính ở đảo Sip theo con đường của Năng Những người công sản Moinova.

Con năng Công sản ở những nước đang phải triển tiếp tục tìm tòi, vốn lên trong khôi phục. Mác đưa chủ tịch năng mình mẽ sắc và rộng lớn bởi bên năng chính trò ở Liên Xô và Đông Âu, những số năng Công sản tôi tan rã ở các nước này không nhiều. Ngược lại, ở một số vùng nhỏ Nam Mỹ Nam Phi, Mỹ Latinh, "nhiều năng Công sản không những giữ nước nội nội người vốn có mà còn có phải phải triển thêm" (3). Năng Công sản Nepal (Maoít) thông qua phương thức kết hợp giữa đấu tranh vũ trang và con đường nghề viên, đến tháng 4 năm 2008, trong cuộc bầu cử Quốc hội Nepal, Năng đã giành nước nhà số ghế và nước trao quyền thành lập chính phủ đầu tiên của Nước Công hòa Dân chủ Liên bang Nepal, Prachanda trở thành thủ tướng, Năng Công sản Nepal (Maoít) trở thành năng cầm quyền. Trong khi nội ở Tây bán cầu – khu vực Mỹ Latinh, làm song cách mạng Bolivia tiến công và chủ nghĩa tổ bản, chủ nghĩa nhà quốc hội tôi chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI do các

năng cánh tay nhà xã hội, con những người công sản nội này tuy chưa thực hiện nước vai trò tiên phong nhưng cũng đã có những hoạt động tích cực cho phong trào nhà số năng Công sản là thành viên của liên minh cầm quyền cánh tay Nhà biệt, tháng 11 năm 2008, nhà biểu của 65 năng Công sản, năng Công nhận và quan sát viên đến từ 54 nước khắp thế giới nhà tham gia Nhà hội lần thứ 10 của các năng Công sản, năng Công nhận thế giới tổ chức tại Sao Paulo, Braxin. Nhà hội nhà thông qua "Tuyên bố Sao Paulo" mang tên "Một số lựa chọn khác của Chủ nghĩa xã hội" mong muốn tìm con đường phải triển, tiến lên.

Tìm lại, tìm tòi con đường, phương thức nhà phải triển vẫn là khôi phục, thách thức nhà với nhiều năng Công sản hiện nay. Song với những thành công và tiến bộ của một số năng Công sản trên này sẽ là những giới môi và kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh của những người công sản nhà giành chiến thắng trong thời nhà ngay nay, thời nhà loại người vẫn tiếp tục qua nhà từ chủ nghĩa tổ bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Năng Công sản Việt Nam - một trong những Năng bản lĩnh, vững vàng nhà khôi xã hội, lãnh nhà số nghiệp nhà môi thanh công. Năng ta chế tạo phải tiên hành nhà môi năng bộ triết nhà trên các lĩnh vực với những bước đi, cách làm phù hợp và giới vững nhà hòng Xã hội chủ nghĩa; phải kiến nhà lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tổ tổng Hội Chí Minh.

Đôi số lãnh nhà của Năng, qua hơn 20 năm nhà môi, nhà nước ta nhà giành nước những thanh tâu to lớn và chủ nghĩa lịch sử Nhà kinh tế nhà trường nhà hòng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phải triển. Nhà nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1996); vượt qua khủng hoảng tài chính tiên nhà khu vực (1997-1998); khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay; ổn định kinh tế và mọi bảo nhà an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ổn định hợp lý chủ năng và tích cực nhà nhập kinh tế quốc tế Nhà sống và chất, tinh thần của nhà dân nước cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân nhà người nhà năm 2009 nhà trên 1.000 USD, vượt qua ngưỡng nước nghèo, chấm phải triển. Nhà thông chính trò và nhà nhà nhà kết toán nhà nước cũng có và tăng công. Chính trò, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng nước giới vững. Vai trò và nhà nhà nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

(2) Thông tin xã Việt Nam. *Tài liệu tham khảo*, số 1-2, 2010, tr.76.

(3) Thông tin xã Việt Nam. *Tài liệu tham khảo*, số 1-2, 2010, tr.97.